

**รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องที่ 5**  
**โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”**  
**ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1**  
**“การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”**  
**วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์**

**ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 5**

1.อาจารย์ ดร.สุภาพร จันทร์ศิริ

2.อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้นำเสนอ	สังกัดมหาวิทยาลัย
O1	การพัฒนาโมเดลทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ด้วยวัฏจักรการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับสื่อแบบจำลองการเรียนรู้รูปทเรียนแบบ simulation ด้วย PhET	นางสาวณัฐมน จันทร์นุ่น	ทักษิณ
O2	การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครูกับการใช้ใบงานออนไลน์ Liveworksheets ร่วมกับกระบวนการ PLC ในรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง	นายจิรภัทร ศรีคง	ทักษิณ
O3	ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ร่วมกับการใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลองทางความคิดและความเข้าใจในแนวคิด เรื่อง เซลล์เคมีไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา	นางสาวอัสรีนา โต๊ะเฮง	มอ.ปัตตานี
O4	การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันในการเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	นางสาวสุนิษา ทองจันทร์	ทักษิณ
O5	การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาโพลยา เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ภายใต้การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู	นางสาวปิยวรรณ เสมามิ่ง	ทักษิณ
O6	ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการใช้ Search e-Book เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	นางสาวจิระนันท์ อ่อนสติ	ทักษิณ

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้นำเสนอ	สังกัด มหาวิทยาลัย
07	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ MACRO model ร่วมกับ สะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จังหวัดปัตตานี	นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ	มอ.ปัตตานี
08	การเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ โปรแกรมการออกกำลังกาย HITT MUAYTHAI ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา	นายนันทพงศ์ แดสา	ทักษิณ
09	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บาสเกตบอลตามแนวการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา	นายราชัน กะกา	ทักษิณ
010	พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา	นางสาวณัฐตรา เทเพชร	ทักษิณ
011	การพัฒนาทักษะการเตะลูกเทเบิลเทนนิสในการเรียนวิชาสุข ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา	นายนนทวัฒน์ สมบูรณ์	ทักษิณ